

Thanh Hóa: Xây dựng công an phường “kiểu mẫu”

00:09 02/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Năm 2023, Công an phường An Hưng (TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) được Công an tỉnh an tỉnh Thanh Hoá lựa chọn làm thí điểm xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" giai đoạn 2023 - 2030.



Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra kết quả công tác xây dựng mô hình tại phường An Hưng, TP. Thanh Hóa.

Xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" là một chủ trương mang tính chiến lược, toàn diện nhằm phục vụ những lợi ích chung cho cộng đồng và người dân, đây là mô hình đang được Bộ Công an triển khai.

Để xây dựng phường kiểu mẫu, đơn vị được lựa chọn phải đảm bảo thực hiện tốt bộ 22 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí do cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương thực hiện. Kết quả đạt được từ khi thực hiện cho đến nay, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa đã hoàn thiện được 18/22 tiêu chí, 4

tiêu chí còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, trình xét duyệt theo quy định.

Phường An Hưng nằm ở cửa ngõ phía Tây của TP. Thanh Hóa có tốc độ đô thị hóa nhanh, đa dạng các ngành nghề như: Chế tác đá thủ công mỹ nghệ, thương mại - dịch vụ; xây dựng phát triển... là một trong những phường trọng điểm về an ninh, chính trị trên địa bàn thành phố với diện tích khoảng 6,5km², dân số hơn 16.800 người, có tuyến Quốc lộ 45, 47 đi qua địa bàn. Đây cũng là địa bàn phường có không gian tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ.

Chia sẻ về xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" đang được triển khai, Trung tá Lê Văn Khánh - Phó Trưởng Công an phường An Hưng cho biết: "Từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện với sự quan tâm, hướng dẫn của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa. Đến nay phường An Hưng đã hoàn thiện được 18/22 tiêu chí, còn 4 tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ, trình cấp trên xét duyệt năm 2023 theo quy định.

Đồng chí Khánh cũng cho biết những thuận lợi khi được lựa chọn xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", là một đơn vị hành chính được hợp nhất giữa xã Đông Hưng và phường An Hoạch thành phường An Hưng (24/12/2019), Công an phường luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền nhân dân đồng tình ủng hộ, người dân trên địa bàn cũng tự hào vì được lựa chọn phường xây dựng kiểu mẫu. Cụ thể như: Trụ sở làm việc của Công an phường được đầu tư xây dựng đúng mẫu thiết kế, đủ công năng hoạt động theo quy định, không gian thoáng mát, kang trang, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường; trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ được đầu tư trang bị mới hoặc mua sắm bổ sung, thay thế kịp thời, đủ định mức; các nguồn kinh phí đều được đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu... Gắn trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đồng lòng xây dựng phường kiểu mẫu thực hiện nếp sống văn minh, công dân thân thiện, đường phố xanh, sạch đẹp. An ninh trật tự an toàn cho người dân được nâng cao. Đời sống văn hóa của người dân không ngừng được nâng cao".



Cán bộ công an phường trích xuất đối tượng qua hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn phường An Hưng chỉ xảy ra 5 vụ việc (giảm 6 vụ so với năm trước). Địa bàn không có ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. Một trong những dấu ấn quan trọng và nổi bật ở phường An Hưng, đó là công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Trong đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT đã được triển khai và phát huy hiệu quả tích cực.

Mới đây, ngày 12/10, trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới tham quan trụ sở Công an phường An Hưng, TP. Thanh Hóa. Tại đây, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao việc bố trí, sắp xếp hệ thống phòng tiếp dân, phòng làm việc, phòng nghỉ khoa học, hợp lý... Đồng thời, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền các cấp ở tỉnh Thanh Hoá đã tạo điều kiện cho Công an Thanh Hoá nói chung, Công an phường An Hưng nói riêng. Đặc biệt là đã huy động được sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay cùng lực lượng công an xây dựng đơn vị kiểu mẫu, điển hình về ANTT.

Thứ trưởng lưu ý, xây dựng thành công "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" đã khó nhưng việc giữ vững được danh hiệu "kiểu mẫu" là điều vô cùng khó. Do đó, không thể chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được mà phải phấn đấu liên tục,

thường xuyên, làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương xây dựng mô hình công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân. Triển khai các biện pháp công tác, duy trì, giữ vững kết quả đã đạt được, đồng thời phát huy hiệu quả mô hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, tạo sự lan tỏa, làm cơ sở đánh giá, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Với mục đích, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, xây dựng địa phương an toàn, văn minh; đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Hướng dẫn, thẩm định tiêu chí về bảo đảm ANTT nông thôn trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hoạt động cho lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Lê Thanh - Nam Nguyễn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-xay-dung-cong-an-phuong-%E2%80%9Ckieu-mau%E2%80%9D>